



รวมบทความย่อ ภาคเรียนที่ 2/2562

10. งานห้องสมุด

จำนวนครูทั้งหมด	2 คน
จำนวนครูที่ส่งบทความย่อ	2 คน
จำนวนครูที่ส่งบทความย่อคิดเป็น ร้อยละ	100

ชื่อเรื่อง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเขียนรายงานและการนำเสนอข้อมูล ในรายวิชา การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเศรษฐบุทรบำเพ็ญ
ชื่อผู้วิจัย	นางศิริพร อนุกุลประโยชน์
ตำแหน่ง	ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้	งานห้องสมุด
ปีที่ทำงานวิจัย	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาใบความรู้ เรื่อง การเขียนรายงานและการนำเสนอข้อมูลในรายวิชา การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเศรษฐบุทรบำเพ็ญ ให้มีเนื้อที่ละเอียดมากขึ้น จากการทำการวัดและประเมินผลรายวิชา การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเรื่อง การเขียนรายงานและการนำเสนอข้อมูล พบว่า จำนวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลมากเกินไปเกินความคาดหวังของผู้สอน กล่าวคือ มีนักเรียนร้อยละ 25 ของนักเรียนที่เรียนวิชานี้ที่ได้คะแนน ต่ำกว่า 6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน จึงสมควรมีการแก้ไขปัญหานี้

รูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ตรวจสอบผลงาน การเขียนรายงาน และเก็บข้อมูลจากการประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การวางแผน การดำเนินงาน สถิติที่ใช้คือ หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ปีการศึกษา 2561 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลคะแนนจากการเรียนโดยใช้ใบความรู้ ในปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ปรับปรุง มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จำนวนร้อยละ 77.41 ผลคะแนนจากการเรียนโดยใช้ใบความรู้ในปีการศึกษา 2562 ที่มีการปรับปรุงใบความรู้แล้ว นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จำนวนร้อยละ 100

ผลการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้พบว่า ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ใบความรู้ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้เรียนรู้จากใบความรู้ที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีเนื้อหาที่ละเอียดขึ้น ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจมาก

ชื่องานวิจัย	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ชื่อผู้วิจัย	นางเกศรินทร์ สุทธิรอด
ตำแหน่ง	ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้	งานห้องสมุด
ปีที่ทำการวิจัย	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพื่อศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนวิชาการใช้ห้องสมุด เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้เข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการให้บริการห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืน หนังสือ บริการให้อ่านหนังสือ บริการ E-Book บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่เพิ่มมากขึ้น

ห้องสมุดโรงเรียน จัดเป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเข้ามาใช้บริการและค้นคว้า แสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความสนใจ แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน สังคมไทยของเรามีการใช้สื่อโซเชียลกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นทุกขณะ ทุกเพศ ทุกวัย และมีแนวโน้มจะมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนก็ลดลงตามไปด้วย พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้วิธีให้คะแนนการอ่านหนังสือและการทำสมุดบันทึกการอ่าน

ผลการทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการค้นหาข้อมูลจากหนังสือ พบว่า คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คะแนนต่ำสุด 7 คะแนน และการทำสมุดบันทึกการอ่าน ได้อย่างสมบูรณ์ จำนวน 37 คน ไม่สามารถทำบันทึกการอ่านได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 8 คน